

# Chủ động ứng phó, hậu quả bão số 2 được giảm thiểu



Gia cố để biển số 8, huyện Thái Thụy trước khi bão đổ bộ.

Sáng ngày 13/6, bão số 2 sau khi đi vào khu vực từ Thái Bình đến phía Bắc Nghệ An đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão, sáng ngày 13/6 trên địa bàn tỉnh vẫn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Các khu vực trong tỉnh vẫn có mưa vừa, mưa to, tổng lượng mưa từ ngày 12/6 đến 7 giờ ngày 13/6 phổ biến từ 50 - 110mm, lượng mưa cao nhất tại xã Nam Cường (Tiền Hải) là 117,4mm.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã ban

hành các Công điện số 01/CĐ-PCTT hồi 13 giờ 30 phút ngày 11/6/2021, số 02/CĐ-PCTT hồi 06 giờ ngày 12/6/2021, số 03/CĐ-PCTT hồi 10 giờ ngày 12/6/2021, đồng thời chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương, đơn vị huy động mọi nguồn lực để ứng phó với bão và hoàn lưu sau bão, hạn chế thấp nhất thiệt hại đối với sản xuất và đời sống nhân dân.

Tại buổi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 2 chiều ngày 12/6, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh

ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt nhấn mạnh việc bảo đảm an toàn cho người lao động tại các tàu, thuyền, chòi ngao, bãi đầm nuôi trồng thủy sản; kêu gọi, kiểm đếm, sắp xếp và hướng dẫn tàu, thuyền vào nơi trú ẩn an toàn. Theo báo cáo của Bộ đội Biên phòng tỉnh, trên địa bàn có 1.164 tàu, thuyền với 3.423 lao động làm ăn trên biển. Tính đến 21 giờ 30 phút ngày 12/6, tất cả các phương tiện đã neo đậu tại nơi tránh trú an toàn. Ngoài ra, toàn tỉnh có 1.311 chòi canh với 1.257 lao động canh coi trên các bãi ngao; 1.207 đầm với 1.929 lao động nuôi trồng

thủy hải sản ven sông, ven biển tập trung ở các huyện Thái Thụy, Tiền Hải, Hưng Hà. Với sự chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở, trước khi bão vào, toàn bộ số lao động canh coi chòi ngao và số lao động nuôi trồng thủy hải sản ven biển đã được di dời đến nơi an toàn.

Các địa phương cũng đã tập trung nhân lực, phương tiện thu hoạch nhanh gọn lúa xuân nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lớn gây ra. Đến hết ngày 12/6, diện tích lúa xuân đã thu hoạch đạt 75.015ha, bằng 98,4% tổng diện tích lúa xuân đã gieo cấy. Toàn tỉnh có 586 lồng nuôi cá trên sông, tất cả các hộ nuôi đều được thông tin về bão số 2; thực hiện gia cố thêm các neo, dây buộc, bổ sung dây thép vào phao bè.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 đã làm 568ha rau màu ở Vũ Thư, Hưng Hà bị ảnh hưởng, dập nát, hai địa phương đang tập trung chỉ đạo các biện pháp khắc phục; tại huyện Thái Thụy, một số cây ăn quả, cây bóng mát ven đường bị đổ, gãy đang được rà soát, khắc phục.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, hai công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc, Nam Thái Bình đã khẩn trương tiêu nước, hạ thấp mực nước trong hệ thống. Hối 7 giờ ngày 13/6, mực nước trong đồng tại Trà Linh là 0,38m (mực nước biển là 0,3m); tại cầu Nguyễn (Đông Hưng) là 0,95m; tại Phúc Khánh (thành phố Thái Bình) là 1,1m. Ông Bùi Văn Tuấn, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình cho biết: Thời gian tới, cần cử diễn biến thời tiết, Công ty có phương án điều tiết nước linh hoạt, hợp lý, vừa bảo đảm tiêu nước cho diện tích lúa chưa thu hoạch vừa giữ nước phục vụ công tác làm đất gieo cấy lúa mùa.

Ngoài ra, giếng, lốc xảy ra hồi 13 giờ 15 phút ngày 12/6 đã làm một số công trình của trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở xã An Vũ (Quỳnh Phụ) bị hư hỏng; trụ số

UBND xã An Vũ, 50m tường bao bị đổ, 200m<sup>2</sup> bị tốc mái, gãy 4 cột điện, 3 cây xanh; một nhà dân bị tốc mái tôn, biển quảng cáo.

LƯU NGÀN



Nông dân huyện Tiền Hải khẩn trương thu hoạch lúa trước khi bão số 2 đổ bộ.



Cây ngô của nông dân xã Minh Quang (Vũ Thư) bị ngã do bão số 2.

## “5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới ở xã Độc Lập



Xã Độc Lập (Hưng Hà) có gần 3km đường hoa do phụ nữ trồng và chăm sóc. Trong ảnh: Đường hoa phụ nữ ở thôn Bùi Xá.

Theo báo cáo của Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), từ đầu năm 2021 đến nay, cả nước ghi nhận 15 trường hợp tử vong do bệnh dại tại 10 tỉnh, thành phố; hơn 140.000 người phải đi điều trị dự phòng bệnh dại. Nhận thức được tính cấp thiết của việc phòng, chống bệnh dại cho đàn chó, mèo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, tập trung tiêm vắc-xin phòng bệnh dại cho chó, mèo.

Trên địa bàn xã Bình Nguyên (Kiến Xương) hiện có trên 1.000 con chó, mèo. Để nâng cao nhận thức của người dân về tính chất nguy hiểm của bệnh dại, từ đó chủ động bảo vệ bản thân và những người xung quanh, Ban Chăn nuôi và Thú y xã đã phối hợp với Đài Truyền thanh tổ chức thông tin, tuyên truyền để người dân biết về tình hình bệnh dại; tính chất, mức độ nguy hiểm của bệnh dại; các dấu hiệu nhận biết động vật mắc bệnh dại; biện pháp phòng, chống bệnh dại hiệu quả. Cùng với đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, hàng năm, bước vào mùa nắng nóng, xã

## TIÊM PHÒNG BỆNH DẠI CHO ĐÀN CHÓ, MÈO Tỷ lệ thấp, nguy cơ cao



Tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó tại xã Bình Nguyên (Kiến Xương).

Bình Nguyên còn triển khai kế hoạch tiêm vắc-xin phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo trong toàn xã. Từ Trần Thị Tuyến, Trưởng ban Chăn nuôi và Thú y xã cho biết: Nhìn chung, người dân đều chấp hành tốt việc tiêm phòng các loại vắc-xin cho đàn vật nuôi; tỷ lệ chó, mèo trong độ tuổi tiêm phòng đã được tiêm phòng bệnh dại luôn đạt 80% trở lên. Tuy nhiên, còn một số hộ do nhận thức chủ quan, coi thường việc tiêm phòng cho đàn vật nuôi, gây khó khăn cho kết quả tiêm phòng, kéo dài thời gian tiêm. Đối với những hộ này, chúng tôi báo cáo UBND xã để có biện pháp nhắc nhở, tiếp tục tuyên truyền, kết hợp với cán bộ thôn vận động người dân chấp hành nghiêm việc tiêm phòng cho đàn vật nuôi.

Ông Phạm Văn Lý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết: Nhận rõ tính chất thiết của việc phòng, chống bệnh dại cho đàn vật nuôi, hàng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường biện pháp phòng, chống, khống chế bệnh dại trên động vật.

Đồng thời, phối hợp với các địa phương, cơ quan y tế khẩn trương điều tra dịch bệnh khi có trường hợp báo cáo nghi có ca bệnh dại xảy ra trên đàn chó, mèo; chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dại ở động vật, nhất là công tác tiêm phòng vắc-xin dại cho đàn chó nuôi; mở các lớp tập huấn cho hàng trăm lượt người, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về thú y, trong đó có hướng dẫn các quy định về phòng, chống bệnh dại.

Theo báo cáo của các địa phương, tổng đàn chó, mèo trên địa bàn tỉnh khoảng 140.000 con của trên 95.000 hộ dân. Đến hết tháng 5, tiến độ tiêm phòng cho đàn chó, mèo mới đạt 50.000 liều, bằng khoảng 36% tổng đàn; đồng thời, năm 2020, tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo mới đạt 53%, thấp so với yêu cầu phòng, chống bệnh dại. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa hiểu quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh dại, chưa chấp hành việc tiêm phòng cho chó nuôi. Bên cạnh đó, việc quản lý đàn chó, mèo tại nhiều địa phương còn lỏng lẻo, người

nuôi chó chưa chấp hành nghiêm việc xích chó, nhốt chó và đeo rọ mõm khi cho chó ra đường, nơi công cộng. Hiện nay, thời tiết nắng nóng bất thường, tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo còn thấp nên nguy cơ xảy ra dịch bệnh dại là rất cao.

Trước tình hình trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn đề nghị các địa phương tổ chức rà soát, thống kê chính xác và báo cáo số hộ nuôi chó ở từng khu dân cư, từng xã, phường, thị trấn; hướng dẫn, yêu cầu các hộ nuôi chó cam kết thực hiện nghiêm việc khai báo, chấp hành xích, nhốt; khi cho chó ra đường, nơi công cộng phải đeo rọ mõm theo quy định. Thành lập và có cơ chế cho các đội xử lý chó thả rông, đặc biệt tại các khu vực đô thị; lập sổ theo dõi hộ nuôi chó và số chó nuôi trong từng gia đình nhằm hỗ trợ công tác tiêm phòng vắc-xin dại. Tiếp tục đôn đốc thực hiện việc tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo bảo đảm đạt tỷ lệ tiêm phòng từ 90% trở lên, tổ chức tiêm phòng bổ sung hàng tháng cho đàn chó, mèo đến tuổi tiêm phòng theo quy định.

NGÀN NGÀN